

DANH MỤC BÀI TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ (PHẦN 1)

Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu danh mục bài tạp chí chuyên ngành luật hình sự. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin gửi yêu cầu qua email: thuvien@isl.gov.vn hoặc đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Hân hạnh được phục vụ!

1. *Những dạng hành vi của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy / Trần Đức Thìn // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 10/2002*

ISSN : 0866 - 7446

Từ khoá : Tội phạm, Tệ nạn xã hội, Ma túy

Tóm tắt : Bài viết nhằm mục đích làm sáng tỏ các dạng hành vi của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy : -1/Các hành vi của tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. -2/Sự khác biệt của các hành vi của tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy với một số hành vi của các tội phạm khác về ma túy.

2. *Phương pháp nghiên cứu nhân thân người thực hiện hành vi tệ nạn xã hội / Nguyễn Mạnh Kháng // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 12/2002, tr 60-67*

ISSN : 0866 - 7446

Từ khoá : Tội phạm, Tệ nạn xã hội

Tóm tắt : Tệ nạn xã hội (hiểu 1 cách chung nhất) là tổng hợp các hành vi lệch chuẩn, trái với đạo đức xã hội, mang tính phổ biến và bị dư luận xã hội lên án. Tác giả đi sâu phân tích phương pháp nghiên cứu nhân thân người thực hiện hành vi tệ nạn xã hội : những người thực hiện hành vi tệ nạn xã hội có những đặc điểm gì ? Tại sao họ lại thực hiện hành vi đó ? Nguyên nhân, điều kiện và quá trình hình thành động cơ, ý thức thực hiện các hành vi tệ nạn xã hội ? Các giải pháp khắc phục, hạn chế, loại bỏ các hành vi ấy ? .

3. *Quyết định hình phạt đối với trường hợp phạm nhiều tội / Lê Văn Đệ // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 1/2003, tr 58-62*

ISSN : 0866 - 7446

Từ khoá : Tội phạm, Phạm nhiều tội, Hình phạt

Tóm tắt : Tác giả phân tích : Việc quyết định hình phạt đối với trường hợp phạm nhiều tội trong pháp luật hình sự nước ta từ trước khi có Bộ luật Hình sự năm 1985 cho đến Bộ luật Hình sự năm 1999 đã có bước tiến rất quan trọng về mặt kỹ thuật lập pháp hình sự. Tuy nhiên, dưới góc độ hoàn thiện pháp luật hình sự, trong Bộ luật Hình sự cần phải bổ sung thêm điều luật riêng biệt đề cập đến khái niệm của chế định phạm nhiều tội.

4. *Các quy định của pháp luật về hoạt động phòng, chống tội xâm hại trẻ em - thực trạng và phương hướng hoàn thiện / Phạm Hồng Hải // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 2/2003, tr 55-61*

ISSN : 0866 - 7446

Từ khoá : Tội phạm, Tội xâm hại trẻ em

Tóm tắt : Nghiên cứu các văn bản pháp luật hình sự của Nhà nước ta trong suốt hơn nửa thế kỷ qua, chúng ta thấy 1 điều là chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta đối với việc xử lý các hành vi tội phạm xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em luôn nhất quán và thể hiện tính nghiêm khắc. Tác giả đã phân tích các quy định của pháp luật về hoạt động phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, nêu thực trạng và đưa ra phương hướng hoàn thiện.

5. *Hoàn thiện quy định về cơ sở của trách nhiệm hình sự đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và đồng phạm / Phạm Mạnh Hùng // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 2/2003, tr 62-69*

ISSN : 0866 - 7446

Từ khoá : Tội phạm, Trách nhiệm hình sự, Chuẩn bị phạm tội, Phạm tội chưa đạt, Đồng phạm

Tóm tắt : Bài viết phân tích các quan điểm khác nhau về cơ sở của trách nhiệm hình sự đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và đồng phạm. Tác giả đã phân tích những quan điểm hợp lý và đề xuất 1 số phương án thích hợp.

6. *Lịch sử luật hình sự Việt Nam từ nguồn gốc đến nhà Trần / Trần Quang Tiệp // Tạp chí Nghiên cứu lập pháp.- số 11/2002, tr 76-82*

Từ khoá : Luật hình sự, Thời Ngô, Thời Đinh, Thời Tiền Lê, Thời Trần

Tóm tắt : Tác giả giới thiệu lịch sử luật hình sự VN từ thời Âu Lạc rơi vào ách thống trị của phong kiến Trung Hoa đến khi giành được độc lập, qua các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê cho đến nhà Lý, nhà Trần. Trong thời kỳ Bắc thuộc, tuy bị ảnh hưởng bởi luật của Trung Quốc nhưng luật hình sự VN đã có những đặc điểm riêng. Hình luật thời VN phong kiến nhằm bảo vệ các triều đại phong kiến, còn quyền lợi của thần dân hầu như không được quan tâm...

7. *Về việc xác định tội danh đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực viễn thông / Mai Thế Bày // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 3/2003, tr 21-25*

Từ khoá : Tội phạm, Viễn thông, Bưu chính viễn thông

Tóm tắt : Hành vi vi phạm trong lĩnh vực viễn thông là loại hành vi vi phạm pháp luật với phương thức thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi, lợi dụng các tiến bộ của khoa học kỹ thuật lắp đặt trạm thu phát sóng vô tuyến điện, trốn tránh sự kiểm soát của ngành Bưu chính viễn thông VN. Bài viết làm sáng tỏ tính chất tội phạm của hành vi lén lút lắp đặt và sử dụng trái phép thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện có sử dụng phổ tần số vô tuyến điện. Trên cơ sở thống nhất nhận thức về việc xác định tội danh và đường lối xử lý đối với hành vi vi phạm pháp luật này.

8. *Xác định mối tương quan cần thiết giữa sự định tính và sự định lượng trong Luật Hình sự Việt Nam / Thạch Thị Bích Hợp // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 3/2003, tr 26-30*

Từ khoá : Luật hình sự, Định tính, Định lượng

Tóm tắt : Tác giả phân tích : 1/Quan điểm giai cấp của luật hình sự VN - biểu hiện của sự định tính. 2/Phân loại tội phạm và mối tương quan giữa các yếu tố "lượng và chất". 3/Vai trò của các yếu tố định tính và định lượng trong quá trình phân biệt hành vi là tội phạm với hành vi không phải là tội phạm. 4/Sự định tính và định lượng trong quá trình xác định các yếu tố tùy nghi.

9. *Vấn đề phân loại nhân thân người phạm tội trong tội phạm học / Nguyễn Thị Thanh Thủy // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 3/2003, tr 31-37*

Từ khoá : Tội phạm, Tội phạm học

Tóm tắt : Tác giả phân tích : 1/Cơ sở, căn cứ và ý nghĩa của việc phân loại. 2/Phân loại người phạm tội : Phân loại người phạm tội theo dấu hiệu nhân khẩu học - xã hội.; Phân loại người phạm tội theo dấu hiệu pháp lý hình sự.

10. *Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thi hành hình phạt tử hình / Trần Quang Tiệp // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 3/2003, tr 38-43*

Từ khoá : Thi hành án, Hình phạt, Tử hình

Tóm tắt : Tác giả đã phân tích , việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi hành hình phạt tử hình ở nước ta nên được thực hiện theo hướng bổ sung vào BLTTHS hình thức thi hành hình phạt tử hình bằng tiêm thuốc độc, quy định rõ việc không cho phép thân nhân người bị kết án được nhận thi thể của họ về chôn cất và ba trường hợp có tình tiết đặc biệt cần hoãn thi hành hình phạt tử hình.

11. *Trách nhiệm hình sự của pháp nhân theo Luật Hình sự Vương quốc Bỉ / Trịnh Quốc Toàn // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 3/2003, tr 53-60*

Từ khoá : Bỉ, Hoạt động lập pháp, Trách nhiệm hình sự, Pháp nhân

Tóm tắt : ở VN, trách nhiệm hình sự của pháp nhân (TNHSCP) là vấn đề còn rất mới, các nhà luật học chỉ bàn luận đến nó từ khi soạn thảo dự án Bộ luật Hình sự 1999. Để làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn TNHSCP và góp phần tiếp tục hoàn thiện BLHS, đảm bảo việc xử lý về hình sự công bằng hơn, hiệu quả hơn, bài viết trình bày kết quả nghiên cứu những kinh nghiệm quý báu của Vương quốc Bỉ trong hoạt động lập pháp hình sự quy định TNHSCP.

12. *Hình phạt đối với tội kinh doanh trái phép trong Bộ luật hình sự năm 1999 / Trần Mạnh Đạt // Tạp chí Luật học.- số 5/2002, tr 16-20*

Từ khoá : Bộ luật hình sự 1999, Tội phạm, Tội kinh doanh trái phép, Hình phạt, Kinh doanh trái phép

Tóm tắt : Đến BLHS năm 1999, hình phạt đối với tội kinh doanh trái phép đã có những đổi mới nhất định. Hình phạt chính thêm hình phạt tiền, hình phạt bổ sung chỉ giữ lại hình phạt tiền. Theo BLHS năm 1999 người phạm tội kinh doanh trái phép có thể bị áp dụng 1 trong 3 hình phạt chính là phạt tiền; cải tạo không giam giữ; tù có thời hạn và một hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Đối với người phạm tội kinh doanh trái phép, toà án chỉ được áp dụng một trong các hình phạt chính đã nêu kèm theo hình phạt chính có thể áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

13. *Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự phong kiến Việt Nam / Trần Thị Quang Vinh // Tạp chí Luật học.- số 5/2002, tr 58-62*

Từ khoá : Trách nhiệm hình sự, Tình tiết giảm nhẹ, Thời Lê, Thời Nguyễn

Tóm tắt : Bài viết giới thiệu quá trình hình thành và hoàn thiện chế định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong pháp luật hình sự phong kiến VN. Biết kế thừa có chọn lọc những kinh nghiệm ông cha cho chúng ta một cách tiếp cận hợp lý trong hoạt động xây dựng pháp luật và áp dụng pháp luật.

14. *Cơ sở của trách nhiệm hình sự / Phạm Mạnh Hùng // Tạp chí Luật học.- số 6/2002, tr 16-21*

Từ khoá : Trách nhiệm hình sự

Tóm tắt : Vấn đề cơ sở của trách nhiệm hình sự là một trong những vấn đề trung tâm của luật hình sự. Giải quyết vấn đề cơ sở của trách nhiệm hình sự không chỉ có ý nghĩa pháp lý mà còn có ý nghĩa quan trọng về chính trị- xã hội và là một trong những tiền đề quan trọng để bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của luật hình sự như nguyên tắc pháp chế, nguyên tắc công bằng (công minh), nguyên tắc nhân đạo.

15. Các trường hợp "phạm nhiều luật" trong luật hình sự / Nguyễn Ngọc Hoà // Tạp chí Luật học.- số 1/2003, tr 30-34

Từ khoá : Tội phạm, Phạm nhiều luật

Tóm tắt : Trong thực tiễn áp dụng luật hình sự có thể xảy ra những trường hợp hành vi của chủ thể nhất định đồng thời thoả mãn nhiều điều luật khác nhau quy định về cấu thành tội phạm, quy định về tình tiết định khung hoặc quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Những trường hợp này hiện chưa có tên gọi trong khoa học luật hình sự cũng như luật hình sự VN. Tác giả tạm đặt tên cho các trường hợp này là các trường hợp "phạm nhiều luật", bài viết đã phân tích các trường hợp đó.

16. Về tội phạm có dấu hiệu "có tổ chức" trong luật hình sự / Lê Thị Sơn // Tạp chí Luật học.- số 1/2003, tr 45-49

Từ khoá : , Nga, Đức, Pháp, Tội phạm, Tội phạm có tổ chức

Tóm tắt : Tác giả đưa ra những đánh giá về thực trạng quy định các tội phạm có dấu hiệu "có tổ chức" trong BLHS VN hiện hành cùng những nhận thức đúng về yêu cầu đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm có tổ chức ở VN cũng như sự tham khảo có chọn lọc những kinh nghiệm lập pháp hình sự của 1 số nước trên thế giới về loại tội tổ chức tội phạm là những cơ sở thuyết phục cho phương hướng hoàn thiện quy định của BLHS VN về tội phạm có dấu hiệu "có tổ chức"

17. Vấn đề "tình tiết hình sự" trong Bộ luật hình sự / Nguyễn Văn Hương // Tạp chí Luật học.- số 2/2003, tr 18-23

Từ khoá : Tình tiết hình sự

Tóm tắt : Theo tác giả, trong Bộ luật hình sự, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (Đ.46) và các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (Đ. 48) với sự quy định chưa đầy đủ đã có tới 66 tình tiết, chưa kể trong các điều luật về các tội phạm cụ thể còn quy định nhiều tình tiết định khung hình phạt khác nhau. Bài viết phân tích : -Phân loại "tình tiết hình sự". -Vai trò và mối quan hệ của các "tình tiết hình sự". -Phân biệt "tình tiết hình sự" và dấu hiệu pháp lý của tội phạm.

18. Một số biện pháp bảo đảm thực hiện nguyên tắc "Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" / Phạm Hồng Hải // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 5/2003, tr 68-72

Từ khoá : Xét xử, Thẩm phán, Hội thẩm

Tóm tắt : "Khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm độc lập và chỉ tuân theo pháp luật" là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của các hình thức tố tụng, nó cũng là một trong những điều kiện bảo đảm hiệu quả của công tác xét xử. Tuy nhiên, trong hoạt động xét xử của các cấp toà án ở nước ta trong thời gian qua đã tồn tại không ít các yếu tố gây ảnh hưởng không nhỏ tới việc thực hiện nguyên tắc nêu trên. Tác giả đã phân tích các yếu tố đó.

19. *Tội phạm học so sánh - Một hướng nghiên cứu mới của tội phạm học / Hoàng Xuân Châu // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 7/2003, tr 66-69*

Từ khoá : Tội phạm học, Tội phạm

Tóm tắt : Đặc trưng của tội phạm học so sánh là nghiên cứu về "các tội phạm vượt ra ngoài phạm vi quốc gia và so sánh tội phạm và hệ thống tư pháp hình sự giữa các quốc gia" . Từ đó, có thể gọi tội phạm học so sánh là những nghiên cứu xuyên văn hoá và xuyên quốc gia về tội phạm và kiểm soát tội phạm. Tác giả trình bày nghiên cứu tội phạm học so sánh về mặt lý thuyết và về mặt thực tiễn.

20. *Một số ý kiến về hình phạt trực xuất trong Bộ luật hình sự năm 1999 / Trịnh Tiến Việt, Nguyễn Cửu Đức Bình // Tạp chí Luật học.- số 3/2003, tr 61-66*

Từ khoá : Hình phạt, Hình phạt trực xuất

Tóm tắt : Qua nghiên cứu hình phạt trực xuất quy định tại Điều 32 BLHS năm 1999, tác giả rút ra một số điểm mới và những vấn đề cần trao đổi như sau : 1/Về khái niệm hình phạt trực xuất. 2/Về đối tượng bị áp dụng hình phạt trực xuất. 3/Phân biệt hình phạt trực xuất và biện pháp trực xuất với tính chất là chế tài hành chính. 4/Về nghĩa vụ và quyền của người bị trực xuất. 5/Một số vấn đề xung quanh hình phạt trực xuất.

21. *Bàn về khái niệm "tội phạm" trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 / Trương Quang Vinh // Tạp chí Luật học.- số 3/2003, tr 67-70*

Từ khoá : Bộ luật hình sự 1999, Tội phạm

Tóm tắt : Tội phạm là chế định quan trọng và chủ yếu của luật hình sự. Nhìn một cách tổng quan có thể thấy nội dung khái niệm của tội phạm trong luật hình sự dường như đã được quy định đầy đủ, khoa học và việc nhận thức nội dung này của khái niệm đã có sự thống nhất. Tuy nhiên, nếu nghiên cứu và phân tích một cách sâu sắc những đặc điểm cụ thể thuộc nội dung của khái niệm tội phạm cũng như xem xét mối liên hệ giữa chúng thì thấy rằng còn một số điều phải bàn. Tác giả đã phân tích vấn đề đó và đưa ra một số kiến nghị.

22. *Vấn đề nhân chứng trong vụ án hình sự / Phạm Văn Tĩnh // Tạp chí Nhà nước và pháp luật.- số 8/2003, tr 42-52*

Từ khoá : Người làm chứng, Nhân chứng

Tóm tắt : Qua phân tích về vấn đề nhân chứng trong vụ án hình sự, tác giả đi đến kết luận : Hoàn chỉnh những quy định của Bộ luật TTHS về người làm chứng, cũng như về người tố giác, người báo tin ban đầu về tội phạm theo các giải pháp như đã trình bày là hướng cơ bản thu hút sự hợp tác tích cực của người dân vào việc giải quyết vụ án hình sự. Đồng thời, chính đó cũng là một hướng cơ bản để giải quyết vấn đề tội phạm ẩn khách quan.

23. *Rửa tiền - một tội phạm quốc tế điển hình / Vũ Duy Cường // Tạp chí Khoa học pháp lý.- số 5/2002, tr 23-25*

ISSN : 0868 - 2828

Từ khoá : Tội phạm, Tội phạm quốc tế, Rửa tiền

Tóm tắt : Cùng với quá trình toàn cầu hoá và sự phát triển liên tục của công nghệ thông tin, hành vi rửa tiền ngày càng lớn về mặt quy mô, đa dạng, tinh vi về cách tiến hành và mang đậm tính quốc tế. Bài viết phân tích : 1/Về khái niệm "Rửa tiền". 2/Tình hình hợp tác quốc tế về chống rửa tiền.

24. *Phải coi đây là phòng vệ chính đáng / Trịnh Tiến Việt // Tạp chí Khoa học pháp lý.- số 5/2002, tr 63-65*

ISSN : 0868 - 2828

Từ khoá : Phòng vệ chính đáng

Tóm tắt : Thông qua một vụ án cụ thể, tác giả muốn làm sáng tỏ sự thật khách quan trong vụ án này, phân tích cụ thể các khía cạnh pháp lý để thấy rõ được vấn đề phòng vệ chính đáng. Có như vậy mới đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, tránh làm oan người vô tội.

25. *Về loại tội phạm có hai hình thức lỗi / Lô Văn Lý // Tạp chí Khoa học pháp lý.- số 6/2002, tr 31-34*

Từ khoá : Tội phạm, Tội phạm có 2 hình thức lỗi

Tóm tắt : Tác giả đã phân tích loại tội phạm có 2 hình thức lỗi là loại tội phạm trong đó có sự "kết hợp" đồng thời giữa 2 hình thức lỗi cố ý phạm tội và vô ý phạm tội, đây là một trong những vấn đề phức tạp của luật hình sự. Trong lập pháp thì "tội phạm có 2 hình thức lỗi" là vấn đề còn bỏ ngỏ. Còn trong lý luận và thực tiễn, mặc dù vấn đề này đã được đề cập khá nhiều, song cũng chưa được nhận thức một cách thống nhất, đầy đủ và do đó, còn có không ít những sai lầm trong việc định tội danh cũng như giải quyết một số vấn đề khác có liên quan như áp dụng nguyên tắc xử lý; xác định tuổi chịu trách nhiệm hình sự; xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm...

26. *Cơ chế giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Luật Hình sự Việt Nam / Trần Thị Quang Vinh // Tạp chí Khoa học pháp lý.- số 7/2002, tr 20-22*

Từ khoá : Trách nhiệm hình sự

Tóm tắt : Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự (TNHS) là những tình tiết có ý nghĩa đối với việc giảm nhẹ TNHS cho người phạm tội. Để quy định và áp dụng đúng các tình tiết giảm nhẹ TNHS, cần thiết phải làm rõ các tiêu chí xác định chúng trên cơ sở làm sáng tỏ cơ chế giảm nhẹ TNHS. Cơ chế giảm nhẹ TNHS được thể hiện thông qua bài viết này.

27. *Từ vụ án Lã Văn Ba - Bàn thêm về điểm k khoản 1 Điều 104 và Điều 257 Bộ luật Hình sự 1999 / Trịnh Tiến Việt // Tạp chí Khoa học pháp lý.- số 7/2002, tr 62-64*

Từ khoá : Tội phạm

Tóm tắt : Tác giả giới thiệu nội dung vụ án cụ thể, qua đó tác giả đưa ra 2 quan điểm khác nhau xung quanh vụ án này, bàn thêm về điểm k khoản 1 Điều 104 và Điều 257 Bộ luật Hình sự năm 1999. Đồng thời, tác giả cũng đề nghị cần nghiên cứu sửa đổi quy định về vấn đề trên cho phù hợp hơn nhằm đảm bảo xử lý tội phạm và người phạm tội được công bằng, chính xác, có căn cứ và đúng pháp luật.

28. *Chế định về các giai đoạn thực hiện tội phạm và mô hình lý luận của nó trong Pháp luật hình sự Việt Nam / Lê Cẩm // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 2/2002, tr 4-8*

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Tội phạm

Tóm tắt : Bài viết đề cập đến các nội dung sau : -Khái niệm, các dạng và ý nghĩa của các giai đoạn thực hiện tội phạm. -Chuẩn bị phạm tội. -Phạm tội chưa đạt -Vấn đề trách nhiệm hình sự đối với tội phạm chưa hoàn thành. -Tội phạm hoàn thành. -Tự ý nửa chừng chấm dứt tội phạm.

29. *Xử lý các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán, đốt pháo trong tình hình mới / Phan Hồng Thủy // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 3/2002, tr 27-29*

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Bộ luật hình sự 1999, Tội phạm

Tóm tắt : Bài viết đề cập đến việc xử lý các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán, đốt pháo nổ, pháo do nước ngoài sản xuất theo Bộ Luật hình sự năm 1999. Đồng thời, tác giả phân tích một số điểm cần lưu ý, để tránh việc "hình sự hoá" các quan hệ pháp luật hành chính, khi xử lý các hành vi này theo BLHS năm 1999.

30. *Bàn về áp dụng pháp luật để xử lý tội phạm trong lĩnh vực viễn thông / Mai Thế Bày // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 4/2002, tr 11-12*

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Tội phạm, Bru chính viễn thông

Tóm tắt : Vài năm trở lại đây, nước ta xuất hiện một loại tội phạm mới, đó là tội phạm trên lĩnh vực bu chính viễn thông, bọn tội phạm lợi dụng sự tiến bộ về khoa học công nghệ đã tự ý lắp đặt các thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện và sử dụng trái phép phổ tần số vô tuyến điện nhằm trốn tránh sự kiểm soát của ngành Bru chính viễn thông với mục đích không thanh toán tiền cước phí bu điện...Qua theo dõi việc xử lý của các cơ quan chức năng với các vụ việc vi phạm, tác giả rút ra một số quan điểm chủ yếu hiện nay về hướng xử lý tội phạm này.

31. *Hiểu thế nào về hành vi không tố giác tội phạm ? / Ưông Quang Huy // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 4/2002, tr 40-42*

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Tội phạm, Không tố giác tội phạm, Luật báo chí

Tóm tắt : Một phóng viên trong quá trình thực hiện nghiệp vụ báo chí đã phỏng vấn, gặp gỡ một nghi can của vụ án giết người. Sau cuộc gặp, phóng viên này đã cung cấp nội dung trao đổi trong cuộc gặp gỡ cho cơ quan điều tra. Và ngay ngày hôm sau, nội dung cuộc gặp gỡ đã được đăng công khai trên mặt báo. ở đó, có chi tiết phóng viên khuyên nghi can ra trình diện cơ quan chức năng để khai báo sự việc. Tuy nhiên, với tất cả những việc làm trách nhiệm ở trên, người phóng viên này lại bị VKSND thành phố đề nghị phải xem xét trách nhiệm hình sự về tội danh "Không tố giác tội phạm". Vậy thế nào là hành vi không tố giác tội phạm và việc làm của phóng viên có dấu hiệu thoả mãn những yếu tố cấu thành tội phạm của tội danh này theo quy định của pháp luật hình sự VN hay không ?

32. *Phạm Hồng Cương phạm tội gì / Hồ Lưu // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 5/2002, tr 18*

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Tội phạm

33. Đảm bảo quyền của người chưa thành niên phạm tội trong tố tụng hình sự / Nguyễn Huy Hoàn // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 6/2002, tr 10-12

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Tội phạm, Tội phạm vị thành niên

Tóm tắt : Trong TTHS, bên cạnh việc tuân thủ các trình tự thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án chung được quy định trong Bộ luật TTHS thì đối với vụ án có người chưa thành niên phạm tội, các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng liên quan phải tuân thủ các quy định riêng được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội để đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp cho họ. Bài viết đã phân tích : -Về tiêu chuẩn của người tiến hành tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội. -Về việc bắt, tạm giữ, tạm giam đối với người chưa thành niên. -Sự tham gia tố tụng của gia đình, nhà trường và tổ chức xã hội đối với người chưa thành niên phạm tội. -Về Hội đồng xét xử của người chưa thành niên phạm tội. -Về đảm bảo quyền bào chữa cho người chưa thành niên phạm tội.

34. Cần có hướng dẫn về tỷ lệ thương tật / Vũ Xuân Hải // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 6/2002, tr 42-43

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Tỷ lệ thương tật

Tóm tắt : Quá trình áp dụng Điều 104 BLHS năm 1999 về bản chất không thay đổi so với Điều 109 BLHS năm 1985 nhưng do có định hướng "Tỷ lệ thương tật..." ngay trong từng khung của điều luật nên có sự khó khăn trong việc xác định tình tiết định khung để xử lý đối với người phạm tội. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn áp dụng Điều 104 và các điều khác trong BLHS có quy định "tỷ lệ thương tật" để việc áp dụng pháp luật được thống nhất.

35. Kết thúc cuộc tranh luận về bài "Bị cáo Lê Văn Tâm có phạm tội không?" // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 6/2002, tr 44-45

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Tội phạm, Tội nạn xã hội, Định tội danh

Tóm tắt : Trong số các bài viết, Tòa soạn chọn đăng 2 bài tiêu biểu theo 2 luồng quan điểm của các tác giả Nguyễn Kim Lượng và Vũ Thanh Xuân tại Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 3/2002. Xét thấy các ý kiến tương đối thống nhất, nội dung trao đổi không phức tạp, bởi vậy, Ban Biên tập có ý kiến cuối cùng để kết thúc cuộc tranh luận này. Bài viết đưa ra 3 quan điểm về việc xác định tội danh của Lê Văn Tâm và đưa ra kết luận.

36. Cần truy tố bà chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp Mai Động / Lý Trần Ngọc // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 6/2002, tr 55-56

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Trách nhiệm hình sự

37. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng pháp luật hình sự / Lê Cẩm // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 8/2002, tr 1-5

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Nga, Sở hữu, Sở hữu trí tuệ, Luật hình sự

Tóm tắt : Tác giả đi sâu phân tích những nội dung sau : -Khái niệm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTTrT) bằng pháp luật hình sự (PLHS). -Bảo vệ quyền SHTTrT bằng các quy định của PLHS VN trước khi pháp điển hoá lần thứ 2 (năm 1999). -Bảo vệ quyền SHTTrT bằng các quy định của PLHS hiện hành. -Tội xâm phạm quyền tác giả. -Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. -Nhóm các tội có liên quan đến việc xâm phạm quyền SHCN. -Thực trạng bảo vệ quyền SHTTrT ở nước ta hiện nay và mô hình lý luận để hoàn thiện các quy phạm PLHS về bảo vệ quyền SHTTrT trong giai đoạn xây dựng NNQP và hội nhập của VN. -Nghiên cứu so sánh các quy định của BLHS Liên bang Nga năm 1996 về bảo vệ quyền SHTTrT.

38. Mặt khách quan của tội kinh doanh trái phép trong Bộ luật Hình sự năm 1999 / Trần Mạnh Đạt // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 8/2002, tr 20-23,54

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Kinh doanh, Kinh doanh trái phép, Bộ luật hình sự 1999, Tội phạm, Tội kinh doanh trái phép

Tóm tắt : Bài viết đề cập trên phương diện lý thuyết một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm "Mặt khách quan của tội kinh doanh trái phép trong Bộ luật Hình sự năm 1999". Theo luật hình sự VN, cũng như các tội phạm khác, mặt khách quan của tội kinh doanh trái phép là mặt bên ngoài của tội phạm, bao gồm những biểu hiện diễn ra hoặc tồn tại bên ngoài thế giới khách quan. Các dấu hiệu thuộc mặt khách quan của tội kinh doanh trái phép có vị trí và ý nghĩa không giống nhau trong cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, hành vi nguy hiểm cho xã hội được coi là dấu hiệu cơ bản nhất.

39. Hành trình một vụ án tuyên "không phạm tội " / Hoàng Thị Liên // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 8/2002, tr 28-29

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Tội phạm, Không phạm tội

Tóm tắt : Hiện nay dư luận xã hội rất quan tâm đến việc điều tra, truy tố, xét xử oan sai. Trên phương tiện thông tin đại chúng cho thấy có một số vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự không đúng người phạm tội, làm oan người vô tội, dẫn đến việc kêu kiện của công dân, báo giới phê phán. Trên thực tế vẫn còn rất nhiều các vụ án do nhận thức đánh giá chứng cứ khác nhau hoặc thiếu chứng cứ chính xác dẫn tới việc phải đình chỉ điều tra hoặc tuyên một người không phạm tội mặc dù hành vi của họ cấu thành tội phạm. Qua một vụ án cụ thể, tác giả đã phân tích rõ vấn đề này.

40. Phạm Văn Công không phải chịu trách nhiệm hình sự / Nguyễn Tiến Đạt // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 8/2002, tr 29-30

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Trách nhiệm hình sự, Truy tố, Xét xử

Tóm tắt : Qua một vụ án cụ thể, tác giả phân tích các quan điểm khác nhau về việc truy tố, xét xử, về trách nhiệm hình sự và mong được các bạn đồng nghiệp trao đổi trên tạp chí của Ngành.

41. Những vướng mắc trong việc xét xử một vụ tai nạn giao thông / Phương Thảo // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 8/2002, tr 31-34

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Tội phạm, Tai nạn giao thông

Tóm tắt : Qua phân tích một vụ án cụ thể về tai nạn giao thông, tác giả trình bày những vướng mắc về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ", việc hướng dẫn về thủ tục tố tụng chung của các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương để giải quyết những vướng mắc tương tự như vụ án này là đã rõ ràng, để các cơ quan tiến hành tố tụng về vụ án này ở địa phương đó sớm nghiên cứu, bàn bạc thống nhất để đưa vụ án ra xét xử đúng người, đúng tội, đúng chính sách, pháp luật, tránh tình trạng kéo dài vụ án.

42. *Về vai trò của các hình phạt chính trong hệ thống hình phạt / Nguyễn Sơn // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 9/2002, tr 12-15*

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Hình phạt, Hình phạt chính

Tóm tắt : Hình phạt chính trong pháp luật hình sự VN bao gồm một hệ thống từ hình phạt nhẹ đến hình phạt rất nghiêm khắc tạo khả năng xử lý các hành vi phạm tội trên cơ sở các nguyên tắc chung của luật hình sự cũng như nguyên tắc đặc thù của hình phạt. Bài viết phân tích tính hệ thống của các hình phạt chính.

43. *Hợp đồng dân sự hay hành vi phạm tội? / Nguyễn Huy Hùng // Tạp chí Dân chủ và pháp luật.- số 9/2002, tr 30-31*

ISSN : 9866 - 7535

Từ khoá : Hợp đồng dân sự, Thi hành án, Tội phạm

Tóm tắt : Thông qua một vụ kiện cụ thể, tác giả muốn phân tích, trong những năm qua các cấp Toà án đã có nhiều cố gắng, xét xử nghiêm minh nhiều đối tượng phạm tội buôn lậu. Nhiều bản án công minh được nhân dân đồng tình, khi đem ra thi hành được chính quyền các cấp ủng hộ, do đó có tác dụng răn đe, giáo dục sâu sắc. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn một vài vụ án do cách giải quyết của Toà án chưa thật thuyết phục, gây nhiều tranh cãi, ảnh hưởng không tốt đến việc tổ chức thi hành án.

44. *Phòng, chống tệ nạn xã hội - thực trạng và giải pháp / Trần Việt Trung // Tạp chí Quản lý Nhà nước.- Số 06/2003, tr.12-16*

ISSN : 0868 - 2828

Từ khoá : Phòng chống tệ nạn xã hội, Ma tuý, Mại dâm

Tóm tắt : Bài viết gồm 3 phần: 1- Tình hình tệ nạn xã hội hiện nay: tệ nạn ma tuý tăng nhanh, nhất là ở độ tuổi thanh thiếu niên; tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp, hoạt động trá hình dưới nhiều hình thức. 2- Một số kết quả phòng, chống tệ nạn xã hội: công tác cai nghiện phục hồi từng bước; trong công tác phòng chống mại dâm đã triệt phá được nhiều tổ chức hoạt động mại dâm. 3- Một số phương hướng, giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn xã hội trong thời gian tới: thực hiện chương trình hành động phòng, chống ma tuý và hồng mại dâm giai đoạn 2001-2005; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, tăng cường hoạt động kiểm tra, triệt phá các ổ, nhóm, đường dây buôn bán, chứa chấp mại dâm, ma tuý; đẩy mạnh công tác cai nghiện; xây dựng xã, phường trong sạch, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.

45. *Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự / Vũ Trọng Hách // Tạp chí Quản lý Nhà nước.- Số 06/2003, tr.21-25*

ISSN : 0868 - 2828

Từ khoá : Quản lý nhà nước, Thi hành án, án hình sự

Tóm tắt : Bài viết đề cập các vấn đề: 1- Thực tiễn công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự. 2- Các biện pháp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự; đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật thi hành án hình sự; xây dựng bộ máy quản lý tập trung, thống nhất trong lĩnh vực thi hành án hình sự; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý và tổ chức thi hành án hình sự; hoàn thiện chức năng thanh tra, kiểm tra trong quản lý nhà nước về thi hành án hình sự; xây dựng và hoàn thiện lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thi hành án hình sự.

46. Về một số giải pháp nhằm chống tham nhũng ở nước ngoài / Vũ Vọng // Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- Số 04/2003, Tr.29-30

ISSN : 0868 - 3697

Từ khoá : Chống tham nhũng

Tóm tắt : Trong những năm gần đây, tham nhũng đã trở thành một nạn dịch, cản trở sự tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội, là những thách thức nghiêm trọng nhất đến sự phát triển ở nhiều nước. Vì vậy, ở những quốc gia đó đã đề ra một số giải pháp nhằm ngăn chặn. Bài viết đề cập đến một số nguyên tắc, giải pháp nhằm ngăn chặn sự tham nhũng của 3 giới chức: các quan chức công, các doanh nhân, các nhân viên an ninh và tư pháp.

47. Những xu hướng tham nhũng mới và kinh nghiệm chống tham nhũng ở Trung Quốc / Vũ Vọng // Tạp chí Tổ chức Nhà nước.- Số 07/2003, Tr.34-35

ISSN : 0868 - 3697

Từ khoá : Trung Quốc, Tội phạm, Tham nhũng, Chống tham nhũng

Tóm tắt : Hơn 10 năm trở lại đây, tham nhũng ở Trung Quốc ngày càng nghiêm trọng cả về quy mô, tính chất và cách thức phạm tội, với 4 xu hướng mới : Số tiền tham ô ngày càng lớn; tham nhũng khi sắp "hạ cánh an toàn"; xu hướng "trẻ hóa" quan tham; tham nhũng có hệ thống và quy mô lớn. Những chủ trương, biện pháp xử lý, ngăn chặn: cương quyết trong việc trừng trị tội phạm tham nhũng; tăng cường công tác giáo dục - biểu dương những gương tốt về liêm khiết; tăng lương cho cán bộ, viên chức.

48. Vấn đề hoàn thiện những quy định về các tội cờ bạc trong Bộ luật Hình sự năm 1999 / Cao Thị Oanh // Tạp chí Tòa án nhân dân.- Số 01/2003, Tr.14-16

Từ khoá : Tội phạm, Tội nạn xã hội, Tội cờ bạc

Tóm tắt : Tội đánh bạc được quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự năm 1999 và tội tổ chức đánh bạc, tội gá bạc được quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999. Qua nghiên cứu những quy định về các tội cờ bạc và trên cơ sở thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự, đồng thời dựa trên các điều kiện kinh tế, xã hội của nước ta trong giai đoạn hiện nay, tác giả nêu ra một số ý kiến liên quan đến nội dung hướng dẫn những tình tiết định tội, định khung của Điều 248 và Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999.

49. Hành vi khách quan của tội gián điệp trong luật Hình sự Việt Nam / Nguyễn Duy Thuân // Tạp chí Tòa án nhân dân.- Số 01/2003, Tr.16-17

Từ khoá : Tội phạm, Tội gián điệp

Tóm tắt : Bài viết đề cập đến tính hợp lý, khoa học về hành vi khách quan của tội gián điệp. Khi tìm hiểu về tội gián điệp cần bàn tới mối quan hệ giữa tội gián điệp và tên gián điệp. Về mặt khách quan của tội gián điệp có một số vấn đề cụ thể cần nghiên cứu trao đổi: - Có nên đưa hành vi phá hoại, gây cơ sở, thám báo vào trong mặt khách quan của cấu thành tội gián điệp hay không ? - Vấn đề đưa hành vi đồng phạm vào trong mặt khách quan của cấu thành tội gián điệp. Để bảo đảm tính khoa học, tính thống nhất trong lập pháp hình sự cần nghiên cứu sửa đổi quy định luật về hành vi trong cấu thành tội gián điệp.

*50. Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 1999 /
Dương Tuyết Miên // Tạp chí Tòa án nhân dân.- Số 01/2003, Tr.18-20*

Từ khoá : Trách nhiệm hình sự, Phạm tội

Tóm tắt : Tác giả đưa ra những quan điểm của các nhà khoa học về khái niệm các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự. Phân tích một số điều của Bộ luật Hình sự năm 1999 về quy định các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự. Từ sự phân tích đó, tác giả cho rằng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự là những tình tiết được quy định trong Bộ luật Hình sự phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, khả năng cải tạo giáo dục của những người phạm tội. Những tình tiết này có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt.